



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๒๕๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สินณรงค์)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และในแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติจำนวน ๕ สถาบัน ประกอบด้วย

๑. UI Green University
๒. WEBOMETRIC
๓. U-Multirank
๔. SDG Impact Ranking
๕. SCD University Ranking

โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดส่งข้อมูลเพื่อขอรับการจัดอันดับในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๓ แล้ว ๓ สถาบัน ได้แก่ Green University, WEBOMETRIC และ U-Multirank ยังคงอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลอยู่ ๒ สถาบัน คือ SDG และ SCD Ranking ซึ่งจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ได้มีการประชุม และมีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการบันทึกข้อมูล คือ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิณ มะโนชัย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกันเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีมติร่วมกันว่า เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบทั้ง SDG และ SCD จะจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและผลการดำเนินงานจำนวนมากจากหลาย ๆ หน่วยงาน และต้องดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้ทีม Data Center พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระบบ sdg.mju.ac.th โดยสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ด้วย Username และ Password ของมหาวิทยาลัย แล้วรายงานผลการดำเนินงานหรือกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบภาพประกอบ ทั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื้อหาอีกครั้งก่อนเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์หลัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการรายงานผลการจัดอันดับทั้ง ๒ สถาบัน

กองแผนงานจึงขอความร่วมมือจากทุกคณะ สำนัก กอง และหน่วยงานวิสาหกิจ ร่วมกันบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบดังกล่าวภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผลในภาพรวมมหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าทุกส่วนงานต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินธรรงค์) เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประสานหน่วยงานเพื่อส่งผู้แทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการ และหารือร่วมกันเพื่อกรอกข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ